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                          รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
                                สมัยสามัญที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

         วันอาทิตย์  ที่  ๑  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
         ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
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นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
นายทัตธน          หาดพรม 
นางสุภาภรณ์      รุ่งเรือง 
นายณรงค์          วังอินทร์ 
นางธัญญารัตน์    ปัญญา 
นางสันต์ฤทัย      แก้วใส 
นายพิทยา          วิชัยยา 
นายชเณรินทร์    บัวผัน 
นางประกอบ      ไชยชนะ 
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นายอภิวัฒน์       สอดสี 
นางละเอียด       เตชะเสนา 
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นางระเบียบ       กะรัตน์ 
นางบุญทุม         สุขใจ 
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 เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์    เลขานุการสภาฯ 
                    ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภา
ฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายบุญนะ ตามล     ประธานสภาฯ   
                    ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง  และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์     เลขานุการสภาฯ  
                    อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
               ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 
                     ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที ่๑ ครั้งที ่๒   
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
                      รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที ่๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑๕ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ประชุม      มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยคะแนนเสียง  ๑๙  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่
เห็นชอบ  -  เสียง 
 
               ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 
                ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.)  

นายส ารวย  ผัดผล  นายก อบต.เมืองจัง 

                     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯที่เคารพ สืบเนื่องจากทางอ าเภอภูเพียงได้แจ้งให้
อบต.เมืองจังได้เร่งรัดให้จัดส่งมติความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดที่ดินท ากินให้
เกษตรกร โดยให้ส่งความเห็นไปยังอ าเภอภูเพียงภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วน อีกท้ัง
ในวันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ จะมีภารกิจร่วมกับหน่วยงานนอกพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นการท าบ่อพลวงบนสันเขา
ของบ้านหมู่ ๔ และหมู่ ๘ รวมถึงการประชุมสัญจรของหัวหน้าส่วนฯอ าเภอภูเพียงในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
จึงเป็นเหตุที่มีการประชุมสภาฯในวันนี้ (วันอาทิตย์) ส าหรับในรายละเอียดซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมฯได้ออกแนวทางหรือนโยบายให้รัฐได้ท า กรณีท่ีเกษตรกรเข้าไปท ากินในเขตป่าที่ไม่มีเอกสาร
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สิทธิ์ ถ้าประสงค์ที่จะท ากินอยู่จะเสนอเข้าไปยังคณะกรรมการฯ(คทช.)โดยผ่านคณะกรรมการฯระดับจังหวัดที่
ผู้ว่าฯเป็นประธาน ที่ผ่านมา จังหวัดน่านมีเป้าหมายของโครงการอยู่ที่สองแสนกว่าไร่ โดยคณะกรรมการ คทช
มีเงือ่นไข ตามระดับชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ – ๕ ของอบต.เมืองจังที่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นไปอยู่ท่ีประมาณ๕,๐๐๐ 
ถึง ๖,๐๐๐ ไร่ แต่ขณะนี้ได้แจ้งจ านวนที่เข้าข่าย เป็นจ านวน ๑,๑๑๕ ไร่ ทั้งนี้ ก็ยังไม่ทราบว่า ในจ านวนที่เข้า
ข่าย (๑,๑๑๕ ไร่ ๑ ตร.ว.) จะอยู่ในเขตของบ้านใดบ้าง แต่อาจจะอยู่ในพ้ืนที่ของบ้านหมู่ ๔,๕,๘,๒และ ๑๐ ซ่ึง
วันนี้น าเข้าสู่สภาฯเพ่ือให้ทุกท่านได้แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง ก่อนที่จะมีมติในเรื่องนี้และจะได้แจ้งให้
อ าเภอทราบต่อไป ครับ 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

                      ครับ ประเด็นส าคัญที่จะต้องพิจารณา ก็คือว่า จ านวนไร่ที่ได้รับอนุมัติว่าอยู่ในข่ายการ
พิจารณา กับจ านวนที่เสนอขอเข้าร่วมมีความแตกต่างกันประมาณ หนึ่งในห้า แล้วจะต้องหาค าตอบส าหรับผู้ที่
ยังไม่อยู่ในข่าย ถ้าหากพ้ืนที่ไม่ได้กันแนวเขตท่ีชัดเจนยิ่งมีปัญหามาก บางทีการพิจารณาผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่มี
พ้ืนที่ติดกันไม่ได ้แต่ที่ได้เป็นผู้ที่อยู่ข้างในซึ่งลึกเข้าไปมาก ก็ดูแล้วก็แปลก อย่างที่บนอ่างน้ าจ าพื้นที่ที่อยู่ติดกัน
บางคนได้บางคนไม่ได้ แต่ที่ติดกับห้วยจ าโฮงปรากฏว่าได้ก็จะเกิดปัญหาว่าได้ไม่เหมือนกัน จึงอยากจะฝาก
สอบถามไปยังผู้รู้ว่าใช้อะไรเป็นแนวทางในการก าหนดหรืออนุญาต เพ่ือจะได้ไปแจ้งให้ผู้ที่ยังไม่อยู่ในข่ายที่
ได้รับอนุญาต เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อไป เพราะเท่าที่ทราบทางชาวบ้านที่
ได้ท ากินในเขตป่าต่างรอคอยว่า จะมีช่องทางใดที่จะสามารถท าให้ที่ดินท ากินถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เกิด
ปัญหากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งในเรื่องของการให้ความเห็นชอบก็ควรที่จะด าเนินการ แต่ต้องมองไปถึงความ
ขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วย โดยเฉพาะส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในข่าย จะมีการพิจารณาใน
ขั้นตอนหรือล าดับถัดไปหรือไม่ ก็อยากจะขอฝากกับท่านนายก อบต. ด้วยครับ 

นายส ารวย  ผัดผล   นายก อบต.เมืองจัง 

                     ขออนุญาตเรียนว่า ในส่วนของความกังวลต่างๆ ซึ่งคาดว่าก็มีทุกๆที่และหากเป็นการเสนอ
เมื่อสามสี่ปีที่แล้ว ที่ทางรัฐบาลมีนโยบายมาใหม่ก็อาจจะได้รับอนุมัติไปตั้งนานแล้ว ในความเห็นก็คิดว่า คง
จะต้องพยายามเสนอขึ้นไปตราบที่เรายังต้องการใช้ที่ดินดังกล่าวฯท ากินอยู่เพียงแต่เราไม่สามารถท าให้ส าเร็จ
ได้ร้อยเปอร์เซนต์ในทันที่ที่เราต้องการ ที่จริง ณ ปัจจุบันก็เกิดความขัดแย้งได้หากเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุม และก็
สามารถท าได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว โดยขณะนี้เราก็สามารถช่วยคนกลุ่มนี้ได้แล้ว ประมาณหนึ่งในห้าคือผู้ที่เข้า
ข่ายและก็พยายามท าต่อไปส าหรับผู้ที่จะยืนยันที่จะท ากินต่อไป ยกเว้นผู้ที่ไปท าผิดเงื่อนไขอ่ืน (พ้ืนที่ในชั้น 
๑,๒) คิดว่าชาวบ้านบางคนมีที่ดินหลายแปลง และบางแปลงอยู่ในเขตที่ไม่สามารถให้ได้ก็จะถูกกันออก แต่ใน
รายละเอียดเราไม่รู้ ซึ่งก็คล้ายๆกับที่เขาประกาศเขตสปก. บางที่ไปทับซ้อนกับท่ี นส.๓ ไม่สามารถยกระดับให้
เป็นโฉนดได้ เนื่องจากคร่อมที่ สปก. ผมอยากจะเสนอแนะว่า ประการแรก แนวทางใดที่จะให้ชาวบ้านได้รับ
ประโยชน์ก็ควรจะด าเนินการไปก่อน (อย่างกรณีขอสปก.ก็ยังออกไม่ครบ ส่วนที่เหลือก็ยังมีอยู่แต่ก็อยู่ในข่ายที่
จะสามารถออกสปก.ได้) ส าหรับเรื่องนี้เป็นการท ากินในเขตป่า แต่รัฐเพ่ิงจะอนุญาตให้ใช้แต่จะแตกต่างจาก
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สปก.ที่ออกให้สิทธิ์เป็นรายๆไป แต่จะเป็นลักษณะแปลงรวมระดับบ้านโดยมีคณะกรรมการฯดูแล ถ้าถามว่าผู้ที่
ยังไม่ได้จะท าอย่างไร ก็ตอบว่าจะต้องเดินหน้าต่อโดยจับพิกัดขอบเขตพ้ืนที่แล้วยื่นต่อไป แต่จะได้ระลอกไหนก็
ยังไม่รู้  แต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านก็คือ กรณีท่ีให้ความเห็นชอบส าหรับพื้นที่ที่อยู่ในข่าย บริเวณหรือ
ส่วนตรงนั้น เราสามารถจัดบริการด้านสาธารณะต่างๆได้จากหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกพื้นที่ที่จะสามารถ
ท าหน้าที่ได้ตามศักยภาพและเพ่ือโอกาสการพัฒนา ต่อไป อีกกรณีหนึ่ง(ท่ีจะสามารถยื่นเสนอส าหรับผู้ที่ไม่ได้
อยู่ในข่าย) โดยในคณะกรรมการฯที่ผมเข้าร่วม ซึ่งมที่านบัณฑูรฯ เป็นประธาน เป็นการเสนอตอบรับกับ
ชาวบ้านคนละครึ่งทาง คือถ้าต้องการเข้าใช้สิทธิ์ที่ดินในเขตป่าเสนอเข้ามาท้ังหมด เฉพาะผู้ที่ท ากินจริง (ไม่ใช่
นายทุน) ซึ่งมีบางหมู่มีรายชื่อของคนที่อ่ืนที่ไม่ได้มาท ากิน จึงต้องมีการตรวจสอบ(ทั้งในส่วนที่เป็นสปก.) และ
อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมกันทั้งหมดที่ได้ยื่นเสนอขอไป ครับ 

นายฑัตธน  หาดพรม     สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ 

                     เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ การรับรองในที่ดิน ๑,๑๑๕ ไร่ นี้เราไม่รู้
ว่าอยู่ในพื้นที่หมู่ไหนบ้าง ซึ่งไม่ชัดเจน อยากสอบถามว่า ต าบลอ่ืนๆในเรื่องนี้มีการรับรองแบบไหน ท าอย่างไร
บ้างที่จะต้องส่งภายในวันที่ ๕ เมษายน นี้ ซึ่งผมก็มีความเป็นห่วงว่า หากทางสภาฯเห็นชอบไป แต่ว่าจะไป
ขัดแย้งกับทางก านันผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ พ้ืนที่อาจจะมีข้อแตกต่างกับต าบลอื่น เช่น ผาสิงห์ ที่เป็นวนอุทยานฯ 
ส่วนของต าบลเราจะครอบคลุมแค่ไหน เพียงไรก็มีความเป็นห่วง ครับ 

นายส ารวย   ผัดผล  นายก อบต.เมืองจัง 

                      เรียนท่านประธานฯ ส าหรับต าบลที่จะต้องยื่นพร้อมกับเมืองจัง คือต าบลบ่อ ซึ่งมีขอบเขต
อยู่ ๓ ฐานะ คือ ป่าสงวนในถ้ าผาตูบ ๙๓ ไร่, ป่าแม่น้ าน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ๓,๐๐๓ ไร่ และป่าน้ ายาวและ
ป่าน้ าสวด ๕,๗๗๗ ไร่ ต าบลผาสิงห์ มีป่าถ้ าผาตูบ ๔๗๘ ไร่และป่าน้ ายาวและป่าน้ าสวด ๕๐๑ ไร่ รวมถึงน้ า
พาง ๖๓๑ ไร่และอายนาไลย ๑,๒๗๑ ไร่ ที่ใกล้เราอีกมีสะเนียน ๕,๘๐๔ ไร่ ส่วนใหญ่เห็นว่าจะรับรอง ยกเว้น 
ต าบลสะเนียน มีปัญห าความเห็นต่างระหว่างสภาฯและก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องการรอให้ครบก่อนแต่ก็ไม่
สามารถหารายละเอียดชัดเจนว่าทั้งหมดมีจ านวนกี่ไร่ ก็ยังคงเป็นปัญหาต่อไป 

นายบุญธรรม  แสนดวงแก้ว  สมาชิกสภาฯหมู่ ๔ 
                     เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ กรณีการให้ความเห็นชอบฯที่ดิน
ในเขตต าบลเมืองจัง อยู่ในชั้น ๓, ๔, ๕ ไม่ใช่ชั้น ๑, ๒ ซึ่งจะไม่สามารถเข้าข่ายตรงนี้ได้ ส าหรับในส่วนของเรา 
ถ้าวันนี้เราไม่เห็นชอบฯก็จะไม่ได้รับการแก้ไข ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิม แต่ก็เป็นห่วงในเรื่องค าชี้แจงแก่ผู้ที่ไม่
อยู่ในข่ายการพิจารณาด้วยเหตุผลประการใด ก็อยากให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  ครับ 

นางระเบียบ   กะรัตน์   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ 

                      เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯอยากสอบถามว่า คทช. เช่น 
บ้านหมู่ ๙ ไม่ก่ีคนๆที่มีรายชื่อคือที่มีที่ดินในเขตป่าใน (ป่าลึก) ได้เข้าร่วมโครงการคทช. แตช่าวบ้านที่ไม่ได้ท า
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กินเขตป่าใน แต่อยู่ระหว่างกลับไม่มีชื่อ บางคนมีทิ่ดินตรงกลางแต่มีชื่อ ก็เลยไม่เข้าใจว่าใช้อะไรวัด จับพิกัด
อย่างไร จึงอยากถามว่า ชาวบ้านหมู่ ๑, ๔, ๙, ๘ ที่ท ากินในเขตชั้น ๑, ๒ มีก่ีคน ถ้ายกมือให้ผ่านจะมีปัญหา
กับฝ่ายปกครองหรือไม่ จะมีผลดีผลเสียกับชาวบ้านยังไง 

นายชเณรินทร์  บัวผัน   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ 

                     เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ในวาระนี้ เป็นเรื่องโครงการจัด
ที่ดินท ากินให้แก่ชุมชน ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งทางอ าเภอมีหนังสือแจ้งให้ท้องถิ่นพิจารณามีมติให้ความ
เห็นชอบฯเพื่อจะส่งให้จังหวัดน่านโดยด่วนเพื่อจัดท าค าขอตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แล้วรายงานกรมป่าไม้เพ่ือด าเนินการตามระเบียบฯ ในประเด็นนี้บอกว่าจึงขอให้เร่งรัด
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลลงมติเห็นชอบฯเพ่ือรายงานกรมป่าไม้ฯ หมายความว่า บ้านที่มีรายชื่อก็จะต้อง
รายงาน เมื่อรายงานไปแล้วจะมีความขัดแย้งหรือไม่ นั้นทางสภาฯก็คงต้องมีหน้าที่ให้ค าตอบ เช่น ๑,๑๑๕ ไร่มี
ใครบ้าง ใครเป็นคนหามาก็คงต้องเป็นเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเป็นใครบ้าง และที่ท่านนายกฯแจ้งว่าหกพันกว่าไร่ ที่ได้
ยื่นเสนอไปเป็นของใครบ้าง นั่นก็จะเป็นเป้าหมายที่จะต้องติดตามต่อไป ซึ่งในสภาฯก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่ามี
ใครบ้าง รวมถึงที่ตกหล่นไม่ได้ยื่นเสนออีก ในเบื้องต้นคือชาวบ้านท ากินในเขตป่า เมื่อมีโครงการคทช.เพ่ือ
รับรองสิทธิ์ให้ หากไม่รับรองชาวบ้านก็ยังท ากินในที่ไม่ได้รับอนุญาต (ที่ผิดกฎหมาย) ก็จะเสียสิทธิ์ไป ควรจะ
รับรองให้เหมือนกับพ้ืนที่อ่ืนไปก่อน ส าหรับอ าเภอที่มิได้อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ ป่า ดงักล่าวฯให้แจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความพร้อมในการที่จะเสนอพ้ืนที่เข้า
ร่วมโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ให้ด าเนินการจัดท าข้อมูลที่ดินและแผน
ที่ขอบเขตท่ีดินพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้ไม่มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัย พร้อมมติ
ความเห็นชอบจากสภาฯที่ป่านั้นตั้งอยู่รายงานอ าเภอ เพ่ือจะได้ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานให้
คณะอนุกรรมการโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) น่าน ต่อไป ก็แสดงว่าอ าเภอที่ไม่อยู่ในเป้าหมายการแจ้ง
ในครั้งนี้ ก็สามารถแจ้งเพ่ิมเติมเข้าไปได้ น่าจะหมายถึงการเสนอเพ่ิมเติมได้เรื่อยๆ ส าหรับประเด็นนี้ต้องมาดูว่า
หกพันกว่าไร่ครอบคลุมหรือยัง ส าหรับผมเห็นว่าควรจะให้ความเห็นชอบฯไป ในส่วนของความขัดแย้งที่อาจมี
ขึ้น ก็คงต้องอธิบายท าความเข้าใจ  ครับ 

นายอนันต์  สุริยศ   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗ 

                     เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ส าหรับเรื่องชาวบ้านที่ทุกท่าน
กังวล ผมอยากจะเรียนว่า ชาวบ้านรับรู้ข่าวสารได้ดี เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเรียกชาวบ้านดูแผนที่ ผู้ที่จะได้อยู่
ในขอบเขตสีแดง คนที่ไม่อยู่ในขอบเขตสีแดงตามแผนที่ทางอากาศปี ๕๒ (ประมาณนี้) ก็จะไม่ได้สิทธิ์ดังกล่าว 
เชื่อว่าชาวบ้านมีความเข้าใจ 
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นายส ารวย   ผัดผล  นายก อบต. เมืองจัง 

                      ผมคิดว่าทางหน่วยงานเขาสามารถมาท าความเข้าใจกับชาวบ้านได้ในเรื่องนี้ เช่น คนที่ได้จะ
มีสิทธิ์อะไรบ้าง และคนที่ยังไม่ได้จะพยายามที่จะให้เข้าถึงได้อย่างไร แต่ถ้าไปบอกว่าเขาไม่ได้แล้วก็จะไปมีส่วน
ในการกีดกันแต่ถ้าบอกว่าได้พยายามใส่รายชื่อไปให้แล้ว แต่ได้มาแค่นี้ก่อน ในขณะเดียวกันก็ไปพยายาม
ต่อรองกับรายชื่อที่ยังไม่ได้สิทธิ์ ก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปติดตามเพ่ือน าข้อมูลมา
เสนอสภาฯต่อไป  

นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ  
                      ครับ  การเสนอเพ่ือขอมติให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ใน

เรื่อง โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในวันนี้ ก็ถือว่า ได้มีการแสดง

ความเห็นกันอย่างหลากหลายเพื่อจะท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด ได้ใช้เวลามาพอสมควร  ไม่

ทราบว่า จะมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ  จึงให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายที่ดิน               
               แห่งชาติ (คทช.)  
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 
                ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (clusters)ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์  เลขานุการสภาฯ 
                     เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ  สืบเนื่องจากที่
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นนโยบายส าคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อ ๑๔ ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการ
กลาง แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แนะน าและก ากับราชการส่วนท้องถิ่นในการรวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่น
ภายในจังหวัด โดยก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  ดังนี้ 

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

๒. ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ส่งเสริม แนะน าและก ากับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้
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วิธีการและพ้ืนที่ก าจัดขยะที่เหมาะสม เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่และด าเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงการ
รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชี Clusters 
324 กลุ่มภายในจังหวัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยให้เกิดความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็น
และวิธีการที่จะขอเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ทราบ โดยให้รายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการข้ามเขต
จังหวัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันหรือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นและวิธีการที่
จะขอด าเนินการข้ามเขตจังหวัดต่อคณะกรรมการกลางจังหวัดเพ่ือพิจารณาและให้จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่
รับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
พิจารณาเสนอความเห็นต่อเพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ด าเนินการและแจ้งให้จังหวัดที่เก่ียวข้องทราบ โดยให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทราบด้วย 

๕. ในการพิจารณาตามกรณี ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
พิจารณาการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ โดยจะต้องพิจารณาให้การเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพ้ืนที่หรือขอด าเนินการข้าม
เขตจังหวัดต้องมีบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่สภาท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไม่มี
การรวมกลุ่มในพ้ืนที่ซ้ าซ้อนกัน ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

                     ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ได้ถูกก าหนดให้รวมอยู่ในกลุ่มของอ าเภอภูเพียง
อ าเภอเมืองน่านและเทศบาลเมืองน่าน  ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากสภาฯแล้ว จะมีคณะกรรมการ
ด าเนินการในระดับกลุ่มตามแนวทางท่ีได้น าเรียนไปแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญ ๑๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
      ๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ร่วมกัน (ส าหรับกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแห่งเดียว ให้เริ่มตั้งแต่ข้ันตอน
ที่ ๔) 
      ๒. สภาท้องถิ่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มในการจัดการ
ขยะมูลฝอยร่วมกัน 
      ๓. รายงานผลความเห็นของสภาท้องถิ่นต่อผู้ก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
      ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของโครงการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งเดียวที่เป็นเจ้าของโครงการต้องค านวณมูลค่าโครงการ และจัดท ารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ  

........................ฯลฯ................... 
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                     ส าหรับรายละเอียดเบื้องต้นทราบว่า จะมีการจัดการเรื่องของขยะอันตรายก่อน โดยอบต.
จะต้องมีที่เก็บเพ่ือรวบรวมขยะอันตราย รวมถึงชั่งน้ าหนักเพ่ือให้ทราบว่ามีจ านวนเท่าใด ก่อนที่ทางเทศบาล
เมืองน่านจะได้ประสานบริษัทเอกชนในการน าไปทิ้งให้ถูกหลักวิชาการ ทั้งนี้ อบต.จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆเช่น หลังคาที่มีการคัดแยกขยะ ก็อาจจะได้รับค่าลดหย่อน
กว่าในปริมาณขยะที่เท่ากัน รวมถึงสิทธิ์ที่จะสามารถเขียนโครงการไปของบสนับสนุนการจัดซื้อรถขยะ 
(ส าหรับอปท. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ เป็นต้น) 
นายส ารวย  ผัดผล   นายก อบต. เมืองจัง 
                    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ที่เคารพ เรื่องขยะถือเป็นนโยบายอันดับต้นๆเลยก็ว่า
ได้ โดยเฉพาะได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติฯ ที่ผ่านมาการจัดการขยะโดยชุมชน 
สามารถลดการใช้งบประมาณในด้านนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาฯต่างๆ แต่ในสภาพจริงที่ได้ตรวจสอบเนื่องจากชุมชน
ไมอ่าจจะไม่มีความรู้ความช านาญ รวมขยะยุคใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะไม่คัดแยกคือทิ้งทั้งหมด ท าให้สารพิษ
ต่างๆลงสู่ดิน อีกประการคือสภาพบังคับท่ีต้องปิดบ่อขยะ จึงไม่สามารถใช้งบประมาณฯไปด าเนินการ ดังนั้น
การที่จะต้องเข้าร่วมกลุ่มจึงเป็นเหตุผลส าคัญ อีกท้ังผู้ที่น่าจะเป็นองค์กรที่จะด าเนินการก็คือเทศบาลน่าน ก็ถือ
ว่ามีประสบการณ์ หรือต้องการที่จะท าเองก็ได้ ถ้ามีความพร้อม ส าหรับแนวทางข้างหน้า ถ้าเราตัดสินใจเข้า
กลุ่มสิ่งที่จะหายไปคือการจัดการตัวเองในเรื่องขยะโดยชาวบ้านที่ด าเนินการมาโดยตลอด เปลี่ยนมาพ่ึงอบต.ก็
จะท าให้ต้องท างานหนักขึ้นมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเพ่ิมข้ึนมา แต่เห็นว่า น่าจะจัดการแบบลูกผสม คือเฉพาะ
ขยะที่เป็นอันตราย พ้ืนที่ไม่สามารถจัดการได้ถึงจะให้ส่วนกลาง(อบต.)จัดการ ส่วนที่ชุมชนยังสามารถจัดการได้ 
เช่นขยะย่อยสลายต่างๆ ชุมชนช่วยด าเนินการ ส่วนในเรื่องของสิทธิ์ที่จะเกิดเมื่อรวมกลุ่ม(Clusters) เรา
สามารถเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่นรถขยะ(ซึ่งถ้าเป็นช่วงนี้ ซึ่งในช่วงนี้น่าจะมีงบของ
จังหวัดดูแลในด้านนโยบายฯ แต่หลังจากนี้ไป อาจจะต้องด าเนินการจัดซื้อเอง ส่วนการเตรียมการต่อไปก็คือ
งบส าหรับจ้างพนักงานในด้านการเก็บขยะรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
 
       ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
                 

………………………………………………………………………….. 

                ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐ น 

                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม     
                     ศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์                                                      บุญนะ  ตามล 
                  (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                               (นายบญุนะ   ตามล) 
                เลขานุการสภา อบต. เมืองจัง                                           ประธานสภา อบต. เมืองจัง  
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